



**{Khi nghe Muazddzin, bất cứ ai nói: 'Ash ha du al la ila ha il lol loh wah da hu la sha ri ka lah, wa an na mu ham ma dan ab du hu wa ro su luh, ro dhi tu bil la rab ba, wa bi mu ham ma din ro su lan, wa bil is la mi di nan ' - 'Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào đích thực ngoài Allah, và Muhammad là người bẻ tôi và Thiên Sứ của Ngài, tôi hài lòng Allah là Thượng Đế, Muhammad là Thiên Sứ và Islam là tôn giáo' thì tội lỗi của anh ta sẽ được tha thứ.}**

Ông Sa'd bin Abi Waqas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Khi nghe Muazddzin, bất cứ ai nói: 'Ash ha du al la ila ha il lol loh wah da hu la sha ri ka lah, wa an na mu ham ma dan ab du hu wa ro su luh, ro dhi tu bil la rab ba, wa bi mu ham ma din ro su lan, wa bil is la mi di nan ' - 'Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào đích thực ngoài Allah, và Muhammad là người bẻ tôi và Thiên Sứ của Ngài, tôi hài lòng Allah là Thượng Đế, Muhammad là Thiên Sứ và Islam là tôn giáo' thì tội lỗi của anh ta sẽ được tha thứ.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết rằng người nào khi nghe Muazddzin, nói: "Ash ha du al la ila ha il lol loh wah da hu la sha ri ka lah" - "Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào đích thực ngoài Allah", có nghĩa là tôi chứng nhận rằng không có Đấng xứng đáng được thờ phượng ngoài Allah và tất cả những gì được thờ phượng ngoài Allah đều sai trái và ngụy tạo. "wa an na mu ham ma dan ab du hu wa ro su luh" - "Muhammad là người bẻ tôi và Thiên Sứ của Ngài", có nghĩa là Người là người bẻ tôi không được thờ phượng, là Thiên Sứ không dối. "ro dhi tu bil la rab ba" - "Tôi hài lòng Allah là Thượng Đế", có nghĩa là rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng đáng được thờ phượng duy nhất, và Ngài có tên gọi và các thuộc tính hoàn hảo. "wa bi mu ham ma din ro su lan" - "Muhammad là Thiên Sứ", có nghĩa là tôi hài lòng về tất cả những gì Người mang đến và truyền đạt lại cho chúng tôi. "wa bil is lam" có nghĩa là tôi hài lòng với tất cả phán quyết của Islam từ các mệnh lệnh và những điều cấm. "Di nan" - "là tôn giáo", có nghĩa là tín ngưỡng và khuất phục. tội lỗi của anh ta sẽ được tha thứ, là những tội nhỏ.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

